

## ปัญหา? งง ?สิริเยม? ไปไม่ลา ลั่นไม่ง้อหาพิธีกรเสียบแทนไม่ยาก

นำเสนอเมื่อ : 3 ธ.ค. 2552

“ปัญหา” งง “สิริเยม” ไปไม่ลา ลั่นไม่ง้อหาพิธีกรเสียบแทนไม่ยาก



โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 2 ธันวาคม 2552



คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น



อยากไปโดยไม่ลา “ปัญญา” ฝัง “สิริเรียม” ล้นหาพิธีกรรมแทนไม่ยาก เผยไม่ห้อยใจอีกฝ่าย บอกมีเรื่องอื่นให้คิดกว่าเยอะ แต่แอบหนีบเคลียร์อดีตสามี “บิลลี” ให้ออกไป แต่กลับไม่บอกล่วงหน้าจะไป แถมยังไม่ติดต่อกลับมา ประกาศเวิร์คพอยท์ไม่มีแค่ “สิริเรียม” คนเดียว หากคิดกลับมาไม่มีพื้นที่เหลือให้ทำงานแล้ว พรอมโลงที่สลัดขาวจาวเคยกักกันหลุดพ้นจากตัว



อยู่ดีก็ตัดสินใจที่วงการบันเทิงแบบสายฟ้าแลบ แล้วหอบลูกสาว “น้องนนนี่” ไปอยู่ด้วยกันที่ประเทศอังกฤษ ท่ามกลางกระแสข่าวโจมตีมายาว “แอน สิริเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์” คงได้เงินโคตรจาก “พายัพ ชินวัตร” ซึ่งเป็นน้องชายของ “ทักษิณ” มาเยอะ จึงลาออกจากวงการไปอยู่เมืองนอกกะทันหันเช่นนี้ ซึ่งเจ้าตัวก็ได้ตอบปฏิเสธเรื่องดังกล่าวไปแล้ว โดยอ้างว่าทำงานเก็บเงินเองมาตั้งแต่เด็ก พรอมมองไม่อยากตกเป็นข่าวดรามามา เนื่องจากกำลังมีเรื่องฟ้องร้องอยู่กับอดีตสามี “บิลลี ไอแกน”



แต่อย่างไรก็ตามการอำลาวงการโดยไม่มีพี่ชายช่วยของแอน และเป็นการจากไปโดยไม่ไร้คำร่ำลาหัวเรือใหญ่ของบริษัทเว็รคพอยท์อย่าง “เสียดา ปัญญา นูรินทรกุล” ซึ่งในขณะนั้นกำลังทำงานอยู่ต่างประเทศ หลายคนคาดการณ์ว่านางจะส่งผลกระทบต่อรายการ “ระเบิดเถิดเทิง” และ “ชิงช้าสวรรค์” ที่ “แอน สิริเรียม” รับหน้าที่พิธีกรอยู่ไม่น้อย และทันทีที่ “เสียดา” เดินทางกลับถึงเมืองไทย เจ้าตัวจึงรีบชี้แจงกรณีดังกล่าว ยืนยันว่าอดีตพิธีกรสาวไม่ได้บอกล่วงหน้าจะไป และตนก็ไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริง แอบหนีบแต่งงานเคลียร์หัวของอีกฝ่ายตลอด ส่วนเรื่องผลกระทบต่องานไม่มี เดียวนี้หาตัวตัวนางงานจะตาย

“ถ้าเราพูดถึงคุณสิริเรียมตอนนี้ก็ยุ่งงอยู่ คือที่มงานรายงานว่าเขาไม่ได้ทำงานแล้วตอนที่ผมอยู่ต่างประเทศ ซึ่งทางบริษัทเวิร์คพอยท์มีรายการเยอะมาก เราทำงานวันหนึ่งอยู่เยอะหลายรายการ และวิธีการทำงานของผมก็จะมีที่มงานคอยกำหนดว่าจะไปไหน ๆ ฉะนั้นรายละเอียดต่างๆ เรื่องก็ไม่เคยไปยุ่งเกี่ยว แต่ถาเกิดถามเรื่องของคุณสิริเรียมก็คงจะต้องตอบ เพราะถ้าไม่ตอบเดี๋ยวนั้นก็ไม่จบ คือลองมองมุมเขา เราก็มองทุกๆ คนไม่ว่าจะเป็นแก๊งค์สามซ่า คุณมยุรา (ศวตศิลา) ก็คือวาอุยในเครือข่ายของเราทั้งหมด”

“ถ้าเกิดมองในมุมเขาก็คือ คนที่อยู่ในวงการบันเทิงมาทั้งชีวิต แล้วเขาจะต้องที่วงการไปมันถึงงอยู่เหมือนกัน ก็คิดว่าถ้าเกิดไม่มีอะไรก็คงจะกลับมาแทนหนึ่ง แต่ถาไปถามเรื่องชีวิตรายละเอียดของคุณที่เป็นส่วนต้ว ส่วนใหญ่แล้วปัญญาจะไม่ไปยุ่ง เราจะไม่ยุ่งเรื่องงาน ไม่วาจะเป็นคุณเอง คุณหม่า คุณตุ๊กก็ เราก็จะถามแต่เรื่องงาน และให้กำลังใจตลอดอย่างคุณมยุราไม่คอยสบาย เราก็เป็นผู้ที่รายละเอียดทั้งหมด”

“เวลาคุณสิริเรียมเลิกกับคุณบิลลี (ไอแกน) เราเป็นคนไปเคลียร์ทั้งหมด เวลาคุณสิริเรียมมีคุณราจิต (แสง-ชูโต) มาเข้า เราก็รู้เรื่องทั้งหมด วันหนึ่งคุณราจิตไม่มาเข้าเราก็รู้ก็ เพราะเราเห็นเพียงแต่ไม่ไปยุ่งเรื่องส่วนตัว แตรรายละเอียดต่างๆ เราก็ตอบแทนใครไม่ได้ เพราะวาเราเรื่องของตัวเองก็เยอะเหลือเกิน”

“ตัวเขาเองไม่ได้มาร่ำลาอะไรเลย เพราะเราอยู่เมืองนอก ส่วนใหญ่มันเป็นขั้นตอนการทำงานของเราที่มันเยอะมากกว่า ดูแล้วเรื่องความใกล้ชิดเรื่องส่วนตัวตอนนั้นที่เจอกันมาก ก็คือทำรายการ เกมแกลง คุยกัน คือกมเวลาทำงานอยู่กับใคร ก็จะไม่ค่อยใกล้ชิดเหมือนแก๊งสามซ่า ก็จะไม่เจอกันทุกๆ วัน แต่กับคุณสิริเรียมไม่ได้เจอกันตั้งแต่เกมแกลง แต่รู้สึกเป็นห่วงเขา เพราะวาคนอยู่ในวงการเดียวกัน ออกไปมันคงไม่ธรรมดา ความมันนี่เป็นยังก็ยังมีไม่ออก เพราะไม่ใช้ชีวิตเรา เราก็มีเรื่องที่จะต้องทำเยอะ”

“ถามว่ารูล่วงหน้ามั๊ย รายละเอียดตรงนี้อีกหลายเรื่องเราก็ไม่รู้เหมือนกัน ส่วนใหญ่เป็นขั้นตอนการทำงานหรือเปล่า ไม่ค่อยได้เจอกันหรือวาจะเกรงใจเราต้ว หรือวาจะมีเรื่องควานที่จุกจุกแล้วไปเลย เวลานั้นจะต้องสรุปงให้ ก็ยังงอยู่กับที่มงานวาจะต้องทำอย่างไร”

“ส่วนเรื่องผลกระทบต่อรายการมีมั๊ย ก็ไม่ได้กระทบเป็นเรื่องใหญ่ เพราะตัวตายตัวแทนเดี๋ยวนั้นมันห่างๆ ตัวรายการมันเป็นตัวหลักไปแล้ว แต่ตัวเขาเองก็ไม่วาจะ อย่างไรก็หาไปพึ่ง ถาเป็นเรามาอยู่ในวงการแล้วเจอเหตุที่จะต้องไป ก็ต้องตัดสินใจอย่างนี้เดี๋ยวนั้นเหมือนกัน ถาถูกหรือผิดมันตอบแทนไม่ได้ แต่ขอเราเองก็ต้ววาถ้าไป จะสรุปอย่างไรก็จะหาข้อต่บกับที่มงาน ก็คงยังต้องทำงานกันต่อไป เราเองก็ยังต้องมีงานให้ทำที่จะต้องทำ”

เผยไม่เคยได้รับการติดต่อจากอีกฝ่าย บอกไม่โกรธและไม่รอให้กลับมา กลับรู้สึกโล่งที่สลัดขาวจาวที่เคยกักกันหลุดพ้นไป จากตัว

“ถามว่าพอคุณสิริเรียมไปแล้วได้รับการติดต่อบ้างมั๊ย ป่านนี้เขาคงไม่แล้วมั๊ย เห็นที่มงานเล่าให้ฟังว่า เขาให้ขาไปว่า ผมคงจะต้องโกรธ ตรงนี้ผมยังไม่ได้อ่านขาวเลยนะ เพราะกลับมาก็มีหลายเรื่องที่ยังทำไม่เสร็จ เอาเป็นวาใช้คาวางละกัน ส่วนจะโกรธหรือไม่โกรธ คือตอนนั้นมันมีหลายเรื่องมากที่จะต้องทำ ทั้งปลายปี ทั้งฝั่งรายการ เดียววันพฤหัสบดีผมต้องบินไปสิงคโปร์ไปลุ้นรางวัล เอเชียน เทเลวิชั่น อวอร์ด 2009 อีก มันมีเรื่องใหญ่กว่าเยอะแยะมากมาย ส่วนเรื่องบุคคลก็เป็นเรื่องของคนในครอบครัว ที่เราจะต้องดูแล ไม่วาจะเป็นคุณมยุราหรือแก๊งค์สามซ่า”

“จะรอคุณสิริเรียมมั๊ย โอ๊ย! งานคงต้องเดินต่อไปมากกว่า แล้วเดี๋ยวนีเราทำงานกันแบบคเคะทำงาน มีที่มมีบอร์ดบริหารในการตัดสินใจ ไม่ใช่มผมคนเดียว ถาว่าใครใครแทนไวมั๊ย เราก็คิดกันหลายทาง แต่หนึ่งไม่แทนเพราะวามันไม่ทัน สองต้องมีตัวแทน แต่การรอเขากลับมา เาที่ผมได้ฟังรายงานมีโอกาสจะไม่กลับ ก็ไม่เป็นที่ไหนใจเขาจะ แต่ถาอย่างวามจะไคเป็นไปสักทีว่า ความจริงมันก็ปรากฏวาเราไม่เกี่ยว ก็ขอขอบคุณคนที่เขาใจ ถาว่าเราเห็นใจเขามั๊ยก็เห็นใจ เห็นใจงานมั๊ยก็เห็นใจ ก็ต้องแก้ไขกันไป”

### ฝังอดีตพิธีกรสาว ล้นหาคิดกลับมาคงไม่มีพื้นที่เหลือให้ทำงานอีกต่อไป

“ถาเขากลับมางจะรวมงานกับเวิร์คพอยท์ได้มั๊ย ก็ต้องดูเวลาตอนนั้นว่ามันสายไปหรือเปล่า ผมวาการแข่งกันตอนนั้นมันสูง แล้วเด็กรุ่นใหม่ก็เยอะ ผมกะทั้งตัวผมเองถาวังไม่ทัน ก็คงมีคนอื่นแข่งเรา แข่งไปไม่ไหววาเราไม่เก่งนะ แต่มันมีคนมาทำแทนพื้นที่ของเราไปแล้ว พื้นที่ก็อาจจะไม่มีแล้ว ก็น่าลำบากใจ ก็เหมือนคนที่อยู่ในวงการละครแล้วหลุดออกไป นางเอกใหม่ก็จะเขามา ถาเขากลับมาพูดตรงๆก็ไม่มืทาง พื้นที่ก็จะน้อยลงเรื่อยๆ”

“แล้วตอนนี้เวิร์คพอยท์ไม่ได้มีสิริเรียมอยู่คนเดียว ถาว่าเห็นใจมั๊ย เห็นใจเขา แต่ถาว่าเห็นใจตัวเองมั๊ยก็เห็นใจด้วย เรื่องน้อยใจเขาไม่มีเลย เพราะงานผมเยอะมาก ถาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่จะต้องเสียใจหรือน้อยใจ ไม่นาจะคิดได้ ก็ต้องแก้ไขกันไปมากกว่า เพราะไปนี่ง มีเรื่องที่มีเหตุวังในเรื่องของงาน บุคคลในบริษัทลาเขาออกเยอะ ทุนขึ้นทุนลงก็เยอะ มีเรื่องเยอะมาก คือเรื่องนี้เป็นแค่เรื่องหนึ่งที่จะต้องหาทางแก้ไขกัน ต่อไป”

คุยว 9 รายการที่ผลิตโดยบริษัทเวิร์คพอยท์ฯ ได้เข้าชิงรางวัล “เอเชียน เทเลวิชั่น อวอร์ด 2009” ที่ประเทศสิงคโปร์ คาดหวังน่าจะไครางวัลกลับมาเชยชมอย่างน้อย 2 รางวัล

“เรื่องของรายการปีนี้จะมึล้าน เพราะเราเข้าชิงถึง 10 รางวัลทั้งประเทศไทย ซึ่งหนึ่งในนั้นคือวู้ดดี (วู้ดดี มลินทจินดา) เข้าชิงสาขาพิธีกร แต่ผมบังเอิญก็เข้าชิงเหมือนกัน และก็ไครางวัลมา 2ปีซ้อน ถาว่าเป็นครั้งแรกของเอเชียที่เราได้ตำแหน่งพิธีกร แต่ปีนั้นสมมติไคไม่ไค อย่างน้อยก็ภูมิใจมากไคตำแหน่งรอง คือเราไคหนึ่งใน 5 ก็ไควาเก่งแล้ว”

“ส่วนอีก 9 รางวัล น้อยๆก็ภูมิใจมากไคจะได้สัก 2 รางวัล ไม่นาจะ1 น่าจะมีโอกาส ที่ได้เข้าไปมีคู่ไหนง (ชะชะช่า) ด้วย ถาไหนงไคไคให้โลกกลมเลย หม่า (จุกกุก) หมองเลยนะ(หัวเราะ) วงษ์คำเหลาจะต้องสะเทือนเลยนะ ถาไหนงไคชิงมารัจจอราระเบิดแน่ แต่วารายการที่เหลือก็จะมีหลายกะปูกอู๊ญ ยอดมนษยน้อย เก่งยกทอง และกียกสยม 4อันนี้คิดไคในรายการเกมส อีก 3 อันคิดไคในรายการเด็ก ถาเกิดไคคิดก็นาจะชิงกันเอง ที่เหลือนาจะเป็นรอง แต่ไม่เป็นที่ไรยังก็ขอให้เป็นเรา ไคจะรีบแจ้งขาวตีโหดจากไหนเลย”